

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๑

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการต่างประเทศ

๑. ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งรัดการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่จะใช้สำหรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยให้คำนึงถึงการออกแบบ และการกำหนดขนาดของห้องประชุม รวมทั้งอาคารประกอบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยด้วย

ด้านความมั่นคง

๒. ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตาม การดำเนินคดีสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหา หลบหนีคดี เพื่อจะได้ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการให้สาธารณชนทราบอย่างถูกต้องต่อไป

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๓. ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดการดำเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำความตกลง/ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เพื่อให้ความตกลง/ความร่วมมือนั้น ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน ของรัฐบาล โดยให้นำเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดทำในลักษณะ เป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็น รายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้นำเผยแพร่ต่อสาธารณชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลดังกล่าว เป็นภาษาอังกฤษด้วย แล้วส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมและใช้เผยแพร่ให้แก่นานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ทราบอย่างถูกต้องต่อไป

๕. ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน โดยเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการ แก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ (Function) ตามเกณฑ์ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อนำเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในรอบการประเมินหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นี้

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตตา) ๑๖๓๒ (อิทธิศักดิ์) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ, คสช. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป